



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีจังหวัดชายแดนใต้)

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๑๙๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งเวียนตำแหน่งที่กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๑๗ ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๓ ตำแหน่ง และตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๑๔ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำหรับตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๓ ตำแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีจังหวัดชายแดนใต้) จำนวน ๓ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้มีการหักทวงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (จังหวัดชายแดนใต้)

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๑	นายนราศักดิ์ ชุมแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๗๔๘) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	๕๗๔๘	๑. การดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลกะมียอ โครงการพัฒนาระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ดี ปี ๒๕๕๔ ๒. การขยายพื้นที่การผลิตข้าวพันธุ์ดีข้าวพันธุ์เยี่ยมพัทลุง	ทั้งนี้ หากไม่มีการทักท้วง ผลการคัดเลือกบุคคลดังกล่าว ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วัน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก กรมส่งเสริมการเกษตร จะออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ที่ได้รับ การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ที่ได้รับคัดเลือกต่อไป
๒	นางสาวสุภาพ ศรีทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๑๓๐) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล	๙๑๓๐	๑. ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๔ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสตูล	ส. ๕๗๕๒
๓	นางรัชดาวรรณ ไชยสงคราม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๑๖๕) สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	๙๑๖๕	๑. โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ปี ๒๕๕๓ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาปาล์มน้ำมันอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	พ. ๗๖๒